

Hội thảo “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên”



Ông Trần Đắc Hiến - Giám đốc Dự án BIPP, Cục Trưởng Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - phát biểu khai mạc Hội thảo

Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 năm 2018, tại Phú Yên, Ban Quản lý dự án BIPP đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN NTBIC, Viện Ứng dụng Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức chuỗi hoạt động hội thảo, đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hội thảo “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên” được tổ chức ngày 27/10. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án BIPP giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Vương Quốc Bỉ.

Tham dự Hội thảo có ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên; ông Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KHCN; Ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Phú Yên cùng hơn 80 đại biểu, các cán bộ chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh Phú Yên, các doanh nghiệp, doanh nhân Phú Yên, Gia Lai, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, tham dự Hội thảo có: ông Trần Đắc Hiến, Giám đốc dự án BIPP, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia; ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN.

Từ năm 2014, với sự giúp đỡ của Chính phủ Bỉ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai dự án BIPP (Business Incubator Policy Project) nhằm hỗ trợ, phát triển các chính sách, các hành lang pháp lý phục vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Cho đến nay, sau 4 năm triển khai, dự án BIPP đã có được nhiều kết quả và thành tựu đáng ghi nhận, hỗ trợ phát triển được trực tiếp cho trên 20 đơn vị ươm tạo và hàng trăm doanh nghiệp, đồng thời tạo được sức lan tỏa, khơi mở các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc.

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của dự án BIPP thể hiện rõ qua việc đây là dự án đầu tiên và trọng điểm tập trung hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ thử nghiệm, tư vấn và đưa ra các chính sách ươm tạo và hình thành hành lang pháp lý cụ thể cho hoạt động ươm tạo tại Việt Nam.

Qua những hoạt động của dự án, đã có nhiều đơn vị, địa phương nhận được hỗ trợ và có những kinh nghiệm cụ thể để phát triển các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà trong đó Phú Yên là một trong những tỉnh điển hình. Phú Yên là một tỉnh có điều kiện tự nhiên đặc thù, ở vị trí thuận lợi, có nhiều tiềm năng, Phú Yên cũng đã có rất nhiều các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Các trung tâm ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp cũng đã được hình thành, kết nối với các hiệp hội để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Để tăng cường sức cạnh tranh, tạo nên động lực tăng trưởng mới cho Phú Yên, Hội thảo “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh Phú Yên” được tổ chức với mục tiêu đổi mới sáng tạo sẽ là một trong những nền tảng giúp Phú Yên thực sự chuyển mình, trở thành điểm sáng về khởi nghiệp, về phát triển công nghệ của vùng Nam Trung Bộ.

Với các lý do đó, Ban Quản lý dự án BIPP phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN, Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức hội thảo tọa đàm nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Hội thảo cũng là cơ hội để giới thiệu đến Phú Yên các thông tin về các mô hình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp và doanh nghiệp khoa học công nghệ tại các địa phương khác tại Việt Nam, đồng thời lắng nghe các đề xuất và nhu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Các nội dung chính của Hội thảo bao gồm: Giới thiệu các thông tin về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; Triết lý và quan điểm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các địa phương có quy mô nền kinh tế nhỏ như Phú Yên; Một số mô hình ươm tạo hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam, đề xuất mô hình phù hợp cho Tỉnh Phú Yên; Mô hình quỹ đầu tư khởi nghiệp Innofund và khả năng phát triển các nguồn hỗ trợ tài chính tương tự tại địa phương như Phú Yên; Tọa đàm và khảo sát ý kiến.

NASATI